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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น   
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  

.................................................. 
ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายมนตรี แสนขวา ประธานสภาฯ อบต. มนตรี แสนขวา  
2 นางดวงใจ คำภูนอก รองประธานสภาฯ อบต. ดวงใจ คำภูนอก  
3 นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 1 เมธาวัฒน์ แก่นท้าว  
4 นางละมัย  ทรัพย์สมบัติ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 2 ละมัย  ทรัพย์สมบัติ ลาป่วย 
5 นางสังเวียน  โยธายุทธ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 3 สังเวียน  โยธายุทธ  
6 นายเพลิน  แก้วชมภู สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 4 นายเพลิน  แก้วชมภู  
7 นางยุวดี ชนะพล  สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 5 ยุวดี ชนะพล  
8 นายวรเชฐน์ สืบพันธุ ์ สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 6 วรเชฐน์  สืบพันธุ์  
9 นางวิลัย บุตรเลน สมาชิกสภาฯอบต. หมู่ที่ 8 วิลัย บุตรเลน  

10 นางสาวอรนุช  กุละนาม เลขานุการสภาฯ อบต. อรนุช  กุละนาม เลขานุการสภาฯ 

 
จำนวนผู้มาประชุม  8  คน 
 
จำนวนผู้ไมม่าประชุม  1  คน (นางละมัย ทรัพย์สมบัติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่2) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายตรีชนนท์     แสนอุบล นายก อบต.คอนสวรรค์ ตรีชนนท์  แสนอุบล  
2 นายบุญเที่ยง    แก้วมุงคุณ รองนายก อบต.คอนสวรรค์ บุญเที่ยง  แก้วมุงคุณ  
3 นายบุญลือ     พูลสวัสดิ์ รองนายก อบต.คอนสวรรค์ บุญลือ   พูลสวัสดิ์  
4 นายวินลอง     มุทาพร เลขาฯนายก อบต.คอนสวรรค์ วินลอง   มุทาพร  
5 นายสุเมธ     ชินพร หัวหน้าสำนักปลัด สุเมธ    ชินพร  
6 นายมนตรี    ชมชัยภูม ิ นักวิเคราะห์ฯ มนตรี    ชมชัยภูม ิ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

นายมนตรี  แสนขวา องค์ประชุมครบ( มีผู้มาประชุม 8 คน ไม่มา 1 คน)ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตน์ตรัย  

ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯอ่านหนังสือเชิญประชุม 

นางสาวอรนุช  กุละนาม อ่านหนังสือเชิญประชุม และประกาศเรียกประชุมสภาฯ องค์การบริหาร 
เลขานุการสภาฯ  ส่วนตำบลคอนสวรรค์สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายมนตรี  แสนขวา -ข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
(ประธานสภาฯ)   
นายตรีชนนท์ แสนอุบล -ขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านทราบ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  
(นายก อบต.) ได้รับโอนพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างมาเม่ือต้นเดือนตุลาคมนั้น จึงขออนุญาต

ให้พนักงานดังกล่าวแนะนำตัวเองต่อสภาฯ 
 

นายวินัย  อุปทอง แนะนำชื่อตัว-ชื่อสกุล ต่อสภาฯ กระผมได้โอน(ย้าย)มาจากองค์การบริหารส่วนตำบล
(ผู้อำนวยการกองช่าง) นาคำไฮ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และพร้อมที่จะ 

พัฒนาตำบลคอนสวรรค์ไปพร้อมกับทุกท่าน    
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
(สมยัวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  21 กันยายน 2565) 

นายมนตรี  แสนขวา เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาสมาชิกคงจะได้รับเอกสารที่เจ้าหน้าที่
ประธานสภาฯ  แจกให้ มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
ที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง  

และงดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

นายมนตรี  แสนขวา -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายมนตรี  แสนขวา -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

นายมนตรี  แสนขวา เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ ตามลำดับ หากสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้ 
ประธานสภาฯ 
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นายสุเมธ ชินพร  ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาสได้จัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ซึ่งองค์ 
หัวหน้าสำนักปลัด การบริหารส่วนตำบลคูสะคามเป็นเจ้าภาพ มีการแบ่งสายการแข่งขันตามสูจิบัตร และจะ

มีการแข่งขันในวันที่ 16 และ18 นี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เวลา 15.00 น.
เป็นต้นไป และจะมีการแข่งขันอีกในเดือนธันวาคมจึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ไปร่วมด้วย
   

ระเบียบวาระท่ี 5.2  การรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

นางสาวอรนุช  กุละนาม เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ เอกสารตามที่แจกแสดงรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ท่านใดสงสัยสอบถามได้ จะเห็นได้ว่าประมาณการรายรับจะน้อยกว่าเกิดขึ้นจริง และ

ผลต่างรับ-จ่าย 6,365,898.38 บาท ซึ่งจะตกเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงิน
สะสมในปีถัดไป ซึ่งปัจจุบันกองคลังยังไม่ปิดงบประจำปีเสร็จ จึงไม่สามารถแสดงยอด
ดังกล่าวได้เป็นเพียงการปิดงบบัญชีเบื้องต้น ซึ่งรายรับนี้สามารถนำไปเป็นฐานในการ
ประมาณการรายรับในการจัดทำประมาณรายจ่ายในปี 2564 ได้ 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายมนตรี แสนขวา     เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ ตามลำดับ หากสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้ 
ประธานสภาฯ             

ระเบียบวาระท่ี 5.3.1  รายงานผลการดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม 
นายสุเมธ ชินพร   รายงานผลการดำเนินงาน(แทนผอ.กองสวัสดิการสังคม) อ่านรายละเอียดตามเอกสาร  
(หัวหน้าสำนักปลัด)  ที่แจกให้ตามลำดับ 1-11 รายการ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3.2   รายงานผลการดำเนินงานกองคลัง 
 

นางสาวอรนุช  กุละนาม  (รายงานแทน ผอ.กองคลัง)ตามเอกสารที่แจกให้ได้รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วนั้น) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้

ประมาณการรายรับไว้ 32,200,000 บาท และได้มีเงินรายรับเข้ามาแล้ว จำนวน 
4,977,399.86 บาท จะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน สามล้านกว่าบาทและรายได้ที่
รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ จำนวน ล้านกว่าบาท และการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสมประจำปี งบประมาณ 2565 ได้ก่อหนี้ผูกพันธ์แล้ว จำนวน 5 โครงอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จัดทำเอกสารจัดซื้อ/จ้าง จำนวน 6 โครงการ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3.3   รายงานผลการดำเนินงานกองช่าง 
นายวินัย  อุปทอง กองช่างได้จัดเอกสารโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี งบประมาณ 2565 ให้กองคลัง 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ทุกโครงการแล้ว   ซึ่งบางโครงการผู้รับจ้างได้ลงงานแล้ว  และขอประชาสัมพันธ์การขอ 

อนุญาตก่อสร้าง ตามพรบ. ผังเมืองและกฎกระทรวง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การขุดดินลึกเกิน 3 เมตร มีปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตร.ม. ถมดินสูงกว่าดินข้างเคียงและพ้ืนที่ มากกว่า 2,000 ตารางเมตรต้อง
แจ้งตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ จำคุก 1 ปี หรือปรับ 50,000 บาท ส่วน
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้  ซึ่งการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ต้องแสดงหลักฐาน
เอกสารหลายอย่าง หากท่านสงสัยหรือพบเห็นกรณีดังกล่าวให้แจ้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลคอนสวรรค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบได้ หากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ จะทำ
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ให้เรามีรายได้เพ่ิมจากการบังคับกฎหมายนี้ด้วยและจะทำให้ท่านได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
หากรายได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3.4   รายงานผลการดำเนินงานสำนักปลัด 
นายสุเมธ ชินพร   รายงานผลการดำเนินงานของสำนักปลัด ซึ่งประกอบด้วยงานป้องกันสาธารภัย ได้ 
หัวหน้าสำนักปลัด มีภารกิจช่วยเหลือประชาชนกรณีไฟไหม้บ้าน จำนวน 1 ราย และผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ 
 บนท้องถนนรถชนกัน รับ-ส่งผู้ป่วย /งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี 

จำนวน 11 รายการตามเอกสารที่แจก เช่นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลโดย
การจัดรถรับ-ส่งให้ การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) อาหารกลางวันทุกวัน กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน /งานสาธารณสุข  ได้มี
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า จัดซื้อถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือ การ
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง กิจกรรมถังขยะเปียกลด
โรคร้อน การบริหารจัดการบ่อขยะ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากโรงงานรับซื้อยางพารา และการดำเนินการของกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบล 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 การเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายมนตรี แสนขวา     เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ ตามลำดับ หากสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามได้ 
ประธานสภาฯ    
นายมนตรี ชมชัยภูมิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสอบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (ให้ทุกท่าน
ดูรายละเอียดไปพร้อมกันทีละหน้าตามเอกสารที่แจกให้ หากสงสัยข้อใดสอบถถามได้)        

 -ที่ประชุมได้ดูรายละเอียดพร้อมกันและซักถามพอสมควร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 

นายมนตรี แสนขวา     เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ   
ประธานสภาฯ    
  

นายสุเมธ  ชินพร  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีสภาองค์การ 
หัวหน้าสำนักปลัด บริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ไว้แล้ว

นั้น จำนวน 4 สมัย ซึ่งได้หมดสมัยในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นี้แล้วและไม่ได้
กำหนดสมัยวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้   จึงต้องมีความ
จำเป็นต้องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีพ.ศ. 2566 ไว้ เพ่ือจะได้
ดำเนินการเปิดประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป 

ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ข้อ 21 วรรคสอง ในกรณีทีไม่ได้กำหนด



๕ 

 

สมัยประชุมประสามัญ ประจำปีหรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ในปีถัดไปไว้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปีหรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจำปีอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ จึงขอนำเรียนปรึกษาต่อสภาว่า
จะกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในวันที่/เดือนอย่างไร ปีที่ผ่านมาได้
กำหนด 1-15 มกราคม 2565 หรือจะกำหนดเป็น 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 มีกำหนด 
15 วัน แต่หากมีข้อราชการด่วนสามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อนายอำเภอได้ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -ได้ซักถามและหารือกันพอสมควร จึงได้มีมติกำหนดสมัยสามัญสมัยแรกของปีพ.ศ. 
2566 เป็นวันที่  1-15 กุมภาพันธ์  2566 มีกำหนด 15 วัน สำหรับสมัยสามัญสมัย
ต่อไปจะนำปรึกษาหารือในสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยแรกของปี พ.ศ. 
2567 

มติที่ประชุมสภา -มีมติกำหนดสมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 เป็นวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์  2566 
มีกำหนด 15 วัน เป็นเอกฉันท์ 

 

ประธานสภาฯ  เมื่อสภาฯได้กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 แล้ว ให้เลขานุการสภา 
จัดทำประกาศเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป 

    ใกล้ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ขอพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทาน 
    อาหารกลางวัน 
เวลา 12.00 น.  -พักรับประทานอาหารกลางวัน- 
 

ประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี 5.6  -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายมนตรี แสนขวา     เชิญเจ้าหน้าที่เสนอต่อสภาฯ   
ประธานสภาฯ    

นายสุเมธ  ชินพร  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
หัวหน้าสำนักปลัด พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว

นั้นซึ่งได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้วพร้อมรหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบ และเมื่อดำเนินการตาม
โครงการแล้วต้องมีการายงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพันธ์ไม้ของภาค
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยปรากฏในรูปกิจกรรมต่าง ๆ การสำรวจรวบรวมทรัพยากรที่มี
แนวโน้มว่าใกล้สูญพันธ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลของสภาพแวดล้อม การนำทรัพยากร
ที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการ
รุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  การจัดทำระบบข้อมูลทรัพยากรด้วย
คอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาทรัพยากรระยะยาว กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความ
เข้าใจ ตระหนักในความสำคัญเกิด ความปิติ และสำนึกท่ีจะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืช
พรรณ ของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป 

 
 



๖ 

 

ปลัด อบต.  โครงการดังกล่าว ในอำเภอวานรนิวาส เทศบาลตำบลหนองแวงใตไ้ด้ดำเนินการนำร่อง 
เรียบร้อยแล้วซึ่งนายอำเภอวานรได้จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแล้ว
เมือ่เดือนที่ผ่านมาปลัดและพนักงานธุรการได้เข้าร่วมศึกษาดูงานในสถานที่จริง ซึ่งเขาได้
เลือกผืนป่าปกปักษ์ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ภายในวัดซึ่งได้กำหนดพื้นที่จำนวน 15 
ไร่ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค ในการสำรวจพันธุ์พืช แต่หากเราจะดำเนินการระยะแรก
ควรเลือกพ้ืนที่ ในอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอ่ืน เพราะพืชพันธุ์ที่เราปก
ปักษ์ รักษาต้องมีการลงทะเบียนพร้อมมีรหัสประจำทุกต้น ชนิด ชื่อพร้อมพิกัด 
จึงขอหารือสภาฯเพ่ือกำหนดพ้ืนที่ และควรอนุรักษ์พืชประจำตำบลของเราเอง พ้ืนที่ใน
อนาคตต้องไม่ทำประโยชน์อย่างอ่ืน ต้องอนุรักษ์ผืนป่าที่ เลือกดำเนินการโครงการ
ตลอดไป อนุรักษ์พืชที่มีอยู่แล้วและปลูกเพ่ิมเติมรักษาไว้ ลงทะเบียนควบคุมพร้อมมีรหัส
สามารถตรวจสอบพิกัดได้ในเอกสาร 
 

นางยุวดี ชนะพล  ขอเสนอพ้ืนที่บ้านโพธิ์ทอง บริเวณใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5) 
นายวินัย อุปทอง  สำหรับรายละเอียดของพ้ืนที่ เราต้องทราบว่าขณะนี้เรามีที่สาธารณะประโยชน์ที่ใดบ้าง  
ผู้อำนวยการกองช่าง จึงจะนำมาเลือกได้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และเอกสารอยู่ท่ีใด 
 

นายบุญเที่ยง แก้วมุงคุณ สำหรับพื้นที่บ้านคอนศรี ยินดีให้เข้าไปดูพื้นท่ีก่อน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ผมจะได้  

(รองนายก อบต.)            นัดกับผู้นำชุมชนและนำเสนอขอความเห็นกับประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 

ปลัด อบต.  หากเราได้เลือกพ้ืนที่ไว้เบื้องต้นแล้ว ควรจะลงพื้นที่เพ่ือขอความเห็นชอบจากประชาชน  
และขอความร่วมมือในการดำเนินการโครงการพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  
ทราบในการดำเนินการโครงการ 
 

นายก อบต.  การกำหนดพื้นที่ คือ 1 บ้านโพธิ์ทอง 2. บ้านคอนศรี-บะสะแบง มีที่สาธารณะประโยชน์ 
 

นายวินัย อุปทอง  ต้องการให้คณะกรรมการลงพ้ืนที่   พร้อมตรวจสอบเอกสารของที่สาธารณะประโยชน์
ผู้อำนวยการกองช่าง เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาภายหลัง 
 

ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาสถานที่เพ่ือดำเนินการโครงการ  และซักถามพอสมควร ต้องการสำรวจ
พ้ืนที่ก่อนที่จะเลือกเป็นพ้ืนที่ปกปัก บ้านคอนศรี-บะสะแบง เมื่อพร้อมที่จะลงพ้ืนที่ให้
แจ้งผู้นำและสมาชิกสภาเพ่ือร่วมกันสำรวจพื้นที่ 

 

นายมนตรี  แสนขวา มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ครับ   ถ้าไม่มี สรุปเรื่องสถานที่จะนัดกันอีกทีเพ่ือดู 
ประธานสภาฯ  พ้ืนที่จริงสำหรับดำเนินการตามโครงการ   

  

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายมนตรี  แสนขวา ระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดมีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ  หรือไม่    

นางวิลัย  บุตรเลน ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้า 30 ต้น ไปดูแล้วไม่ครบ  เริ่มต้นจากท่ีใด  
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8)  
 
  



๗ 

 

ประธานสภาฯ เป็นการอุดการหนุนไฟฟ้า ในปีงบประมาณ 2564   
 

นายวินัย อุปทอง  การอุดหนุนให้ไฟฟ้า เขาจะเป็นผู้ประมาณการราคามาให้ ตามจำนวนเงินที่ตั้งไว้  
ผู้อำนวยการกองช่าง จึงทำให้ปริมาณงานไม่ถึง 30 ต้น แต่เราสามารถขอตรวจสอบดูรายละเอียดได้ในฏีกา

เบิกจ่ายเงินจากกองคลัง 

ประธานสภาฯ เรื่องนี้มอบให้กองช่างตรวจสอบรายละเอียดให้ด้วย การติดป้ายซอยผิดพลาดหรือไม่ 
บ้านโพธิ์เงินทำไมติดเป็นบ้านโพธิ์ทอง ฝากให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย 

 

นายเพลิน แก้วชมพู ผมขอพูดในเรื่องของบรรยากาศในการทำงานใน อบต. เรื่องงานและความสามัคคี  
(สมาชิกสภาฯหมู่ 4) ฝ่ายบริหาร  และปลัดช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย 
 

ประธานสภาฯ ผมเคยพูดตลอดว่า ไม่ว่าใครจะย้ายมา จะต้องรักกันแบบพ่ีน้อง การกำกับ ดูแล การ
ทำงาน ตลอดเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับการทำงานด้วย ฝากท่านนายกช่วยดูแล
เรื่องนี้ด้วย 

นายก อบต. สำหรับเรื่องการบริหารบุคคลได้มอบหมายให้ปลัด กำกับดูแลตามสายงานการบังคับ
บัญชา สำหรับการแต่งกายเคยคุยกันหลายครั้งแล้ว และได้กำชับไปแล้ว ในการประชุม
ประจำเดือนรวมถึงระเบียบ ปฏิบัติต่าง ๆ ทุกคนทราบดี แต่มีหลายคนไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบ กติกาที่วางไว้   

 

ปลัด อบต. ในเรื่องระเบียบวินัย การปฏิบัติราชการพนักงานทุกคนทราบดี  แต่ละคนมีนิสัยแตกต่าง
กันบางคนปฏิบัติตามอย่างดี แต่มีบางคนคงยังปรับตัวไม่ได้ ตั้งแต่เรื่องการมาลงเวลา
ปฏิบัติงาน  การเข้าแถวหน้าเสาธง  ในการประชุมแต่ละครั้งได้แนะนำการปฏิบัติตนใน
การทำงานมาตลอด  แต่เรื่องของจิตใจไม่สามารถบังคับกันได้ สำหรับการบังคับบัญชาจะ
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนดูแลกันตามสายงานแต่ละกอง และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับ สำหรับข้อบกพร่องที่แนะนำ ขอน้อมรับไว้เพ่ือแก้ไข
ต่อไป  

  

นายมนตรี  แสนขวา -สอบถามที่ประชุมมีอ่ืนเรื่องเสนอหรือไม่ หากไม่มี ขอปิดการประชุม    
ประธานสภาฯ      

ปิดประชุม  เวลา  16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

    
 
   (ลงชื่อ ) อรนุช         กุละนาม  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางสาวอรนุช   กุละนาม) 
                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 
 
      

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
-ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

 
         เพลิน  แก้วชมภ ู
     (นายเพลิน แก้วชมภู)/สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   
    เมธาวัฒน์ แก่นท้าว                  วิลัย  บุตรเลน 
(นายเมธาวัฒน์ แก่นท้าว)สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1  (นางวิลัย บุตรเลน)สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
***************************************** 

    
 -วันนี้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  มีมติรับรอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
วันที่  15 พฤศจิกายน 2565     

 
         

  มนตนรี   แสนขวา 
     (นายเพลิน   แก้วชมพู) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ 


